



ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาปัญหาพิเศษ (Special Problems)
รหัสวิชา 304598 จำนวน 1-3 หน่วยกิต

ภาคต้นปีการศึกษา 2551 เรียนวันศุกร์ เวลา 13-16 น. หรือวันอื่น ๆ ตามการนัดหมายเวลาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ และพื้นที่ศึกษานอกสถานที่

เนื้อหารายวิชา (Course Description)

การศึกษาค้นคว้าทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับปริญญาโททั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

วัตถุประสงค์ของวิชา (Objectives)

- ให้นิสิตเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปัญหาทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือความสัมพันธ์ระหว่างคน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
- ให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่เรียนมาเพื่อกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษาปัญหาทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
- ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาแนวความคิดเพื่อนำหลักวิชาการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเพื่อเรียนรู้ แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

สัปดาห์ที่	วัน/เดือน/ปี	เนื้อหา	กิจกรรม
1	6 มิ.ย. 51	แนะนำรายวิชา	บรรยายแนะนำ
2	13 มิ.ย. 51	ทบทวนองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้/สิ่งแวดล้อม	แลกเปลี่ยนบทเรียน
3	20 มิ.ย. 51	กำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้	ปฏิบัติการ/นำเสนอ
4	27 มิ.ย. 51	วางแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลการศึกษาค้นคว้า	ปฏิบัติการ
5		เตรียมการเพื่อการศึกษานอกสถานที่	ปฏิบัติการ
6		การเก็บข้อมูลและศึกษานอกสถานที่ ครั้งที่ 1	ศึกษานอกสถานที่
7		การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ครั้งที่ 1	ปฏิบัติการ
8		การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประมวลผล	อภิปราย/ปฏิบัติการ
9		การจัดทำรายงานความก้าวหน้า	ปฏิบัติการ
10		การเก็บข้อมูลและศึกษานอกสถานที่ ครั้งที่ 2	ศึกษานอกสถานที่
11		การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ครั้งที่ 2	ปฏิบัติการ
12		การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ประมวลผล	อภิปราย/ปฏิบัติการ
13		การวิเคราะห์ประมวลผลและค้นคว้าเพิ่มเติม	ปฏิบัติการ
14		การวิเคราะห์ประมวลผลและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ปฏิบัติการ
15		จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	ปฏิบัติการ
16		การนำเสนอรายงาน	สอบปากเปล่า
22 ก.ย.-3 ต.ค.51		ช่วงสอบปลายภาค	

วิธีการสอนและระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การบรรยาย การเรียนการสอนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม การรายงานหน้าชั้น การทำกรบ้าน การปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย การทดลอง การค้นคว้าวิจัย การรวบรวมผล การวิเคราะห์และวิจารณ์ การสรุปและการนำเสนอ การเรียนการสอนแบบ Webbase ฯลฯ

อุปกรณ์สื่อการสอน

ได้แก่ แผ่นใส/เครื่องฉายข้ามศีรษะ สไลด์ white board วีดิทัศน์ LCD เครื่องมือเก็บข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พาหนะเดินทาง

การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

- การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 35 เปอร์เซ็นต์
- การสอบข้อเขียน หรือ การทำรายงาน 35 เปอร์เซ็นต์
- การเสนอรายงาน 30 เปอร์เซ็นต์

การประเมินผลการเรียน

ใช้วิธีการตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม

นิสิตและอาจารย์ต้องประเมินผลการเรียนการสอนในช่วงปลายภาคการศึกษาที่เปิดสอน

เอกสารอ่านประกอบ (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

อาจารย์ผู้สอน/สถานที่ติดต่อ

<p>รศ. วิพัทธ์ จินตนา Ph.D. (นิเวศวิทยาป่าไม้)</p> <p>สาขาที่เชี่ยวชาญ</p> <p>การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้/ป่าชายเลน</p> <p>หลักการ และ การจัดการวนเกษตร</p> <p>วนศาสตร์ชุมชน</p>	<p>ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์</p> <p>เวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ห้อง FM209</p> <p>โทรศัพท์/โทรสาร (02) 942 8372 ต่อ 12 / 02 942 8108</p> <p>E-mail: fforvij@ku.ac.th, jintana_v@hotmail.com</p> <p>Homepage: http://pirun.ku.ac.th/~fforvij/</p>
--	---